
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          กัญชา  

ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน ไทยโพสต์ newtv.) 
     -  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. โพสต์ภาพคู่ "ซอฟเสริฟกัญชา ไอศกรีมรสนมฮอกไกโด ผสม
กัญชา" พร้อมสุภาษิตผ่านเฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul  ระบุว่า   "สองคนยลตามช่อง  คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม อีกคนตา
แหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวแพรว" 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptvhd36 thereporter hfocus nationtv.) 
     -เพจเฟซบุ๊ก "อนุทิน ชาญวีรกูล" โพสต์ ยืนยัน กัญชาเป็นนโยบายรัฐบาล มี 3 เป้าหมาย คือ การแพทย์ เศรษฐกิจ สร้าง
รายได้ ย้ำต้องมีกฎหมายควบคุมการใช้ทางที่ผิด เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่พรรคร่วมรัฐบาลต้องสนับสนุน 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ไทยรัฐ) 
    -นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวย้ำจุดยืนพรรคว่า 
สนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ แต่ไม่สนับสนุนกัญชาเสรีเพราะเป็นห่วงอนาคตประเทศ ส่วนข้อกล่าวหาที่พรรคภูมิใจไทย
กล่าวหาว่าประชาธิปัตย์ไปรับงานใครมาและการให้ความเห็นว่าไม่มีมารยาทนั้น ย้อนถาม ว่า ประชาธิปไตยต้องเคารพ
ความเห็นต่าง และไม่ระรานคนที่มีความเห็นต่าง โดยประชาธิปัตย์มีจุดของพรรค ไม่ได้เป็นลูกจ้างส่วนตัวของใครที่จะมาใช้
อำนาจ หัวใจสำคัญของระบบประชาธิปไตยคือไม่ใช้อารมณ์และต้องใช้หลักเหตุผล  ถ้ายึดถือหลักนี้ได้ การทำงานในฐานะ
รัฐบาล และในฐานะพรรคร่วมก็ไม่มีปัญหาแน่นอน จะให้เห็นเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้  ต้องเคารพเสียงประชาชน ถามว่า
ประชาธิปัตย์รับงานใคร ก็รับงานประชาชน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ สยามรัฐ แนวหน้า amarintv workpointtoday innnews) 
    -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ รมว.สธ. และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงประเด็นความขัดแย้งกับนายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง ว่า ขอทำงานต่อ ไม่ควรมานั่งตอบโต้ ถือว่านโยบายกัญชา
ประสบความสำเร็จแล้ว ต่อให้มีหรือไม่มี พ.ร.บ.ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาได้อย่างเต็มที่ พรรคที่ไม่สนับสนุน
ต้องไปตอบประชาชนให้ได้ว่าทำไมถึงค้าน เพราะกฎหมายฉบับนี้ผ่านชั้นรับหลักการไปแล้ว คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ นอกจาก
เล่นการเมือง  
กัญชาทางการแพทย์ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า)  เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ แนวหน้า ch3 ch7 news1live innnews 
     -  นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วย รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทาง
การแพทย์ครั้งที่ 5/2565  แจงผลงานกัญชาปี 65 เห็นผล 4 ด้าน เพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วย สร้างวิจัยและนวัตกรรม คุ้มครอง
ผู้บริโภค และปกป้องกลุ่มเปราะบาง ทำให้ผู้ป่วยร้อยละ 154.38 เข้าถึงยากัญชาได้ เมื่อเทียบกับปีงบ 64 และสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ส่วนปี 66 จะเน้นส่งเสริมและกำกับการใช้ให้ประชาชนปลอดภัย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการในท้องตลาดจะนำ
ข้อกฎหมายมาบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ควบคู่กับการสร้างความรอบรู้ให้ผู้บริโภคและผู้ป่วย ทั้งนี้ปัจจุบันมียากัญชา
ทั้งในรูปแบบสารสกัด และยาตำรับแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านรวม 10 รายการ อยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 1 รายการ 
ประชาชนเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะปรับสถานะยาน้ำมันเดชา จากบัญชี 3 ของบัญชียา
หลักแห่งชาติ ให้มาเป็นบัญชี 1 เพื่อให้สามารถสั่งจ่ายได้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน เพราะการวิจัยที่ผ่านมา พบว่าได้ผลดี  
      สื่อที่นำเสนอ : : นสพ.มติชน  เว็บไซต์ (มติชน ch3) 
     -นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ได้ทำการศึกษาวิจัยติดตามผู้ป่วยโรคลมชัก
รักษายากในเด็กที่ได้สารสกัดกัญชาซีบีดีสูง ร่วมกับยากันชักหลายชนิด เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 14 ราย พบว่า
จำนวนผู้ป่วยมีอาการชักรุนแรงลดลง 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 พบผลข้างเคียงทุกราย ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง และมักเกิดในช่วง 
3 เดือนแรก โดยเฉพาะเมื่อได้รับสารสกัดกัญชาในขนาดสูง ซึ่งพบผู้ป่วย 4 รายต้องหยุดยาเนื่องจากชักมากขึ้น จึงสรุปไดว้่า 
สารสกัดกัญชาชนิดซีบีดีสูงมีประสทิธิผลในการรักษาโรคลมชักรักษายากในเดก็ไทย พบผลข้างเคียงส่วนใหญ่ไม่รุนแรง โดยเริ่ม
ยาขนาดต่ำและเฝ้าระวังผลข้างเคียงที่รุนแรงในช่วง 3 เดือนแรก 
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     สื่อที่นำเสนอ : : นสพ.มติชน 
     - นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ได้เสนอสารสกัดกัญชาชนิดซีบีดีสูงรักษาโรคลมชักรักษา
ยากในเด็ก และได้รับอนุมัติบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร บัญชี 3 เบิกจ่ายในสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยกลุ่มนี้ 
     - ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2565 ได้บรรจุรายการยาจากกัญชาที่ผลิตโดย อภ.เพิ่มเป็นตำรับที่ 4 คือ GPO SIBANNAC THC Forte Cannabis 
Oil (จีพีโอ ซีบาแนค ทีเอชซี ฟอร์ท แคนนาบิส ออยล์) ซึ่งมี THC เข้มข้นในปริมาณ 81 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร หรือปริมาณ
ความเข้มข้น THC สูงถึง 6 เท่าของผลิตภัณฑ์เดิม ใช้รักษาเสริมในภาวะคลื่นไส้ อาเจียนจากเคมีบำบัด ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะ
ท้ายที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หรือมีอาการปวดในระดับปานกลางจนถึงรุนแรง โดยผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิรักษาตาม
หลักประกันสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

วัคซีน 
      สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ไทยรัฐ สปริงนิวส์ ฐานเศรษฐกิจ nationtv.,ch3, 
pptvhd36) 
      -เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ
จัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ. 2563 เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดภาพรวมของโลกมีแนวโน้มดีขึ้น สอดคล้องกับประเทศไทยได้ประกาศยกเลิกให้โรคโควิด 19 จากการ
เป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง รวมทั้งได้มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ประกอบกับจำนวนวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในประเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่งผลให้เหตุ
ฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็นในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 คลี่คลายเป็นปกติแล้ว 
      สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight ,voathai)  
      - สวีเดนเตือนคนอายุน้อยกว่า 30 ปีไม่ควรฉีดวัคซีนโนวาแวกซ์ ชี้มีความเสี่ยงเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจ
อักเสบ 
      -ไฟเซอร์และไบโอเอนเทคร่วมกันเปิดตัววัคซีนบูสเตอร์ต้านไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และ
สำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) อนุมัติให้มีการใช้งานได้เมื่อเดือนที่แล้ว โดยวัคซีนบูสเตอร์ป้องกันโควิด 19 ตัวใหม่
สามารถเพิ่มการปกป้องแอนติบอดีในร่างกายของผู้ใหญ่อย่างมีนัยสำคัญพอที่จะต้านเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน
รวมถึงสายพันธ์ุย่อยอื่น ๆ ได้ 
สายพันธ์ย่อยโอมิครอน 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
      -รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ปัจจุบันโอมิครอนมีมากถึง 390 สายพันธุ์ย่อย ทั้งนี้ พบว่ามีการผสมกัน
ระหว่างสายพันธุ์ย่อยเกิดเป็นสายพันธุ์แบบ recombinant จำนวน 48 สายพันธุ์ ซึ่ง BA.5 ยังพบในสัดส่วนสูงถึง 77.1%, 
BA.4 พบ 5.4%, และ BA.2 พบ 4.3%  สำหรับสายพันธุ์ย่อย XBB ที่ดื้อต่อภูมิคุ้มกันอย่างมากนั้น ล่าสุดตรวจพบว่ากระจาย
ไปแล้ว 35 ประเทศ ในขณะที่สายพันธุ์ย่อย BQ.1.x มีการแพร่ระบาดไปแล้ว 65 ประเทศ บ่งชี้ว่าไวรัสกำลังมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน ดังนั้น ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของไวรัสได้ 
โควิดระบาดหนักในจีน 
      สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ( จส.100  ศูนย์ข่าวแปซิฟิก efinancetha) 
      - คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน ระบุว่ามีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 3,800 ราย ในวันที่ 3 พ.ย. เพิ่มขึ้น 22% จากวัน
ก่อนหน้าและนับเป็นอัตราสูงที่สุดนับตั้งแต่ประเทศพ้นจากการระบาดคร้ังใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่ต้นเดือนพ.ค.และทำให้เกิดการล็อก
ดาวน์ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ขณะที่มองโกเลียตรวจพบผู้ติดเชื้อ 764 ราย ซึ่งสูงสุดในมณฑลของจีน ทำให้ทางการต้อง
ประกาศมาตรการควบคุมการระบาดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพ้ืนท่ีในเขตนี้มีความกว้าง
ใหญ่ทำให้การควบคุมเป็นไปอย่างลำบาก    
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
     -พ่อชาวจีนโวยนโยบายคุมเข้มโควิดของภาครัฐ เป็นเหตุให้ลูกชายวัยเพียง 3 ขวบต้องตาย เพราะเข้ารับการรักษาไม่ทัน 
ขณะที่ทางการออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว 
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          ถ่ายโอน สอน./ รพ.สต.  

แนวทางการถ่ายโอน    
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ hfocus thailandplus thaigov) 
    -นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. เผย คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข เห็นพ้องแนวทางการ
ถ่ายโอนของกระทรวงสาธารณสุข กรณีบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานใน สอน./รพ.สต. ขอถ่ายโอนจะส่งผลกระทบต่อการบริการ
ประชาชน กำชับสสจ.ปฏิบัติตามแนวทางการถ่ายโอนบุคลากรที่กระทรวงแจ้ง ไม่ใช่บุคลากรของสอน./รพ.สต. ต้องให้
ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ 
ความคืบหน้าการถ่ายโอน 
สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ 
    - นายสมหวัง พวงบางโพ ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ เป็นประธานการถ่ายโอนภารกิจสอน. และรพ.สต.ให้แก ่อบจ.อุตรดิตถ์ 
     -นายชัยศิริ ศุภลักษณ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า อบจ.อุตรดิตถ์ ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเต็ม คือ ร้อยละ 100 จึงสามารถรับถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 40 แห่ง  และได้รับโอนบุคลากร จำนวน 304 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 157 คน 
ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานจ้างประเภทต่างๆ 146 คน  พร้อมพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมแิก่ประชาชน     

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ส่งมอบอาคารผู้ป่วยใน รพ.สังคม 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์) 
    - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานพิธีรับมอบอาคารผู้ป่วยใน วรลาโภอนุสรณ์ (หลวงปู่เหรียญ) 
ณ โรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย รองรับผู้ป่วยไทย-ลาว พระสงฆ์อาพาธได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ประชาชน
ได้รับการดูแลใกล้บ้าน พร้อมเปิดโครงการห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัยของแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพท่ี 8 ซึ่งนำร่องที่ รพ.
สังคม ช่วยให้แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน วินิจฉัย ติดตาม วางแผนรักษาได้แม่นยำ 

- 

แผนเชื่อมข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลต่างสังกัด 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
    - พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง สป.สธ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการสุขภาพดิจิทัลแห่งชาติ ได้เห็นชอบ
ร่างแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2566-2570 ซึ่งมี 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ 1.การสร้างเสริมธรรมาภิบาลสุขภาพดิจิทัล 2.การพัฒนา
แพลตฟอร์มระบบสุขภาพดิจิทัลระดับชาติและระบบนิเวศดิจิทัลสุขภาพ 3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของระบบสุขภาพดิจิทัล 4.การส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย นวัตกรรม 
และปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ และ 5.การพัฒนาคนให้พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสุขภาพดิจิทัลอย่ างยั่งยืน โดยภายในปี 
2566 จะดำเนินการกำหนดมาตรฐานข้อมูลสุขภาพและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพที่สอดคล้องมาตรฐานสากล ส่วนในปี 
2567 จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบสุขภาพดิจิทัล พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พัฒนาศูนย์
ประสานงานและส่งเสริมนวัตกรรม 
      ขณะที่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.มีแผนงานในอนาคตที่จะเชื ่อมต่อข้อมูลสุขภาพระหว่าง
โรงพยาบาลต่างสังกัด โดยในช่วงเปลี่ยนผ่านต้องมีการทำความตกลงในการเชื่อมระบบกัน โดยในคณะกรรมการสุขภาพดิจิทลั
มีตัวแทนโรงเรียนแพทย์หลายแห่งร่วมเป็นกรรมการ เชื่อว่าจะช่วยกันสร้างระบบข้อมูลสุขภาพท่ีทุกฝ่ายใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
ไม่น่าจะเป็นประเด็นท่ีต้องกังวล. 

 

ก้าวท้าใจ ซีซ่ัน 4 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ 
     - นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผย ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ นับเป็นโครงการที่
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลล่าสุด พบว่า มีสมาชิก 4,854,907 คน สามารถเผาผลาญพลังงานไปทั้งหมด 
4,247,435,542 กิโลแคลอรี สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี เป็นการมอบรางวัล 'ก้าวท้าใจ Season 4 Awards' เพื่อประกาศ
ความสำเร็จของโครงการฯ และเชิดชูเกียรติให้ผู้ร่วมขับเคลื่อนฯ รวม 153 โล่รางวัล โล่รางวัลสำหรับเขตสุขภาพ ศูนย์อนามัย 
และ 3 จังหวัดที่มีผู้เข้าร่วมสูงสุด คือ จ.มหาสารคาม รองชนะเลิศ อันดับ 1 จ.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศ อันดับ 2 จ.ศรีสะเกษ 
     - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลการสำรวจการมีกิจกรรมทางกายของคนไทย 
โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ในปี 2563 มีกิจกรรมทางกายอยู่ที่ร้อยละ 50.3 ลดลงจากปี 
2562 ที่ร้อยละ 74.6 และต่ำที่สุดจากที่มีการสำรวจ ตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 66.3 และผลสำรวจสุขภาพของคนไทยโดย
การตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 ระหว่าง ปี 2557-2558 พบว่า หญิงไทยมีภาวะอ้วนเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย ในขณะที่ผู้ชาย อ้วน
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เป็นอันดับ 8 ของเอเชีย  โครงการก้าวท้าใจ จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการช่วยให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจใน
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพอย่างเหมาะสม ออกกำลังกาย อย่างถูกวิธี  
โรคพยาธิใบไม้ตับ 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight 
     - กรมควบคุมโรค แนะกรณีมีคนดังรีวิวการกินปลาน้ำจืดเกล็ดขาว ปรุงดิบ หรือดิบๆ สุกๆ ว่าควรหลีกเลี่ยงการกินเมนู
ดังกล่าว ทำให้เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ พยาธิใบไม้ตับเรื้อรัง หรือมีการติดโรคซ้ำบ่อยๆ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
ท่อน้ำดี ซึ่งพบได้ทั่วไปในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

 

อย.จับปรับโอทอป 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า 
     - นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ หรือนายกอุ๊ นายกอบต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานโอ
ทอป เทรดเดอร์ประเทศไทย กล่าวถึง กรณีผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชนหลายราย ถูกเจ้าหน้าที่ของอย. แจ้งจับ
และปรับเป็นเงินหลายหมื่นบาท เพียงเพราะไม่มีเลข อย. และรูปแบบฉลากที่ถูกต้อง โดยไม่มีการเตือนให้แก้ไขปรับปรุงก่อน 
ทั้งนีต้ั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะมีเงินรางวัลนำจับจากค่าปรับ และผู้แจ้งกับราชการนำเงินค่าปรับนั้นมาแบ่งกัน 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ,innnews ,newtv.thailandplus) 
     - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเกิดจากมีผู้แจ้งร้องเรียนผลิตภัณฑ์โอทอปของ จ.นครปฐม 
แสดงฉลากอาหารไม่ถูกต้อง จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ กับ สสจ. นครปฐม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลข อย. แล้ว เจ้าหน้าที่ สสจ. 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง เช่น ไม่แสดงวันผลิต วันหมดอายุ ช่ือผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับท่ีได้รับอนุญาต มี
ผลต่อความปลอดภัยของผู ้บริโภค จึงได้ดำเนินการตามกฎหมาย   สำหรับกรณีเงินสินบนรางวัลเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังกำหนด โดย อย.ได้มอบอำนาจให้แก่ สสจ. ในการดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน  

 

อย. สั่งถอดผลิตภัณฑ์! 'ยาแก้ไอน้ำเชื่อมเด็ก' 4 ยี่ห้อ 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ,innnews ,newtv.thailandplus) 
     - นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวเด็กในอินโดนีเซียเกิดไตวายเฉียบพลนัหลังรับประทาน
ยาน้ำเชื่อมพาราเซตามอลที่ผลิตในอินเดีย ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศเตือนให้ถอดผลิตภัณฑ์ยาแก้หวัด 4 ตัวของบริษัท 
เมเดน ฟาร์มาซูติคอลส์ ที่ผลิตในประเทศอินเดีย ได้แก่ 1. Promethazine oral solution BP 2. Kofexmalin baby cough 
syrup 3. Makoff baby cough syrup และ 4. Magrip N cold syrup โดยตรวจพบการปนเปื้อนสารไดเอทิลีนไกลคอล 
(diethylene glycol) และเอทิลีนไกลคอล (ethylene glycol) อาจส่งผลต่อไตจนมีเด็กในประเทศแกมเบียเสียชีวิต ทั้งนี้ สาร
ดังกล่าวเป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร ทำให้เกิดอาการเช่น ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย ปัสสาวะไม่ออก ปวดศีรษะ สภาพจิตใจ
ผิดปกติ ไตวายและอาจเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม อย.ตรวจสอบแล้ว ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวในประเทศ
ไทย และไม่พบข้อมูลการขายบนอินเทอรเ์น็ต โดย อย.มีมาตรการกำกับดูแลผลติภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศอย่างเข้มงวด และ
จะดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

 

กรมวิทย์ฯเผยผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดปี 65 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ 
     - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์
แอลกอฮอล์ในเลือด เพื่อสนับสนุนการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยสถานพยาบาลและสถานีตำรวจในพื้นท่ี
สามารถส่งตัวอย่างได้ที่ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่งทั่วประเทศ โดยในปีงบ 65 มีตัวอย่างที่ส่งตรวจ
จำนวนทั้งสิ้น 8,962 ตัวอย่าง แยกเป็น เพศชาย 7,841 ราย หญิง 1,117 ราย และไม่ระบุเพศ 4 ราย ผลการตรวจวิเคราะห์
แอลกอฮอล์ในเลือด พบว่า เกินกฎหมายกำหนด 4,615 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 51 โดยผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 42 ปี และผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ที่
อายุไม่ถึง 20 ปี มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 17 ปี ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รองลงมาคือรถปิค
อัพและรถเก๋ง ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด คือ เวลา 19.00-19.59 น. ซึ่งการตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด จะใช้
ทดสอบกรณีผู้ขับข่ีมีอาการบาดเจ็บรุนแรงจนไม่สามารถเป่าผ่านเครื่องวัดฯได้ โดยเจ้าหน้าท่ีตำรวจจะมีหนังสือนำส่งตัวผู้ขับขี่
ไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด เพื่อทำการเจาะเลือดภายใน 6 ช่ัวโมงหลังเกิดอุบัติเหตุ  

 

ภัยคนคลั่งยาบ้า 
      สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ชกไม่มีมุม 
     - ภัยคนคลั่งยายังเกิดขึ้นบ่อย จนถึงเหตุการณ์ศูนย์เด็กเล็ก รวมทั้งในห้องเรียนเด็กเล็ก ทำให้มีการเพิ่มความเข้มข้น การ
ปราบปรามยาบ้า ที่จะต้องเร่งแก้อีกทางคือ การนำคนติดยาเข้าบำบัดให้หายขาด ซึ่งนโยบายนำคนเสพไปบำบัดทีท่ำมานาน 
ยังไม่ได้ผลจริงจัง เพราะรัฐบาลยังไม่ได้ทุ่มเทการตั้งศูนย์บำบัดจริงจัง ต้องจัดงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุขก้อนใหญ่ 
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เร่งทำศูนย์บำบัดคนเสพยาขนาดใหญ่ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ให้ครบพร้อมในท่ัวท้ังประเทศ เพราะจับเข้าคุกออกมาก็เสพ
ยาเหมือนเดิมแล้วก่อเหตุซ้ำ 
ภัยหนาว 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ 
     - พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ 53 จังหวัด เตรียมรับมือภัยหนาว ดูแลประชาชนต่อเนื่อง เตือน
งดดื่มเหล้าคลายหนาวเสี่ยงถึงชีวิต 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน สยามรัฐ) 
     - กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำประชาชน ควรดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคที่มักเจ็บป่วยช่วงฤดูหนาว 3 กลุ่มอาการ คือ
1.โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ 2.อาการท้องอืดท้องเฟ้อ 3.อาการผิวหนังแห้ง พร้อมชู พืชผัก สมุนไพร และเวชภัณฑ์ยา
สมุนไพร ท่ีเหมาะจะรับประทาน เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ 
     - กรมการแพทย์ แนะนำวิธีสำหรับผู้สูงอายุท่ีจะดูแลตนเองในช่วงที่อากาศมีอุณหภูมิลดต่ำลง โดยการสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด รับประทานยาประจำตัว
ตามแพทย์สั่งและสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง 

 

น้ำท่วมเบตง 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า) 
     - อ.เบตง จ.ยะลา ฝนตกหนัก ทำให้เกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีหมู่ 3 และหมู่ 8 บริเวณหลังสนามบินเบตง ด้านเจ้าหน้าที่เทศบาล
เมืองเบตงเร่งเคลียร์พื้นที่ถนนสุขยางค์ หลังมีต้นไม้ล้มข้างทางและดินสไลด์  
     - ที่ จ.สงขลา ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 2 (28/2565) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ
ภาคใต้ฝั ่งตะวันออก ช่วงวันที ่ 4-6 พ.ย.65  จังหวัดที ่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา จังหวัดที่มีฝนตกหนักบางแห่ง ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อาจเกิดน้ำท่วม
ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก  

 

บุหร่ีไฟฟ้า 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด 
     - นายอาสา ศาลิคุปต ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากลุ่มลาขาดควันยาสบู ให้ข้อมูลตอบโต้กรณีงานเสวนาของเครือข่าย
ที่ต่อต้านบุหรีไ่ฟฟ้าหลังเครือข่ายแพทย์อ้างถึงผลวิจัยว่าเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มจะสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น  ว่า 
งานวิจัยดังกล่าวมีช่องโหว่จำนวนมาก และผลวิจัยก็ช่วยยืนยันว่าการแบนยิ่งทำให้เด็กเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าใต้ดินได้  โดย
ไร้กฎหมายควบคุม จึงเรียกร้องให้รัฐบาล สธ. ก.พาณิชย์ ก.การคลัง รวมทั้งก.ดีอีเอส ต้องมีมาตรการที่ดีกว่านี้ในการควบคมุ
และป้องกันเด็กและเยาวชน และยอมรับความจริงว่าการแบนไม่ใช่ทางออก ซึ่งขณะนี้ก็มีหลายหน่วยงาน เช่น กมธ.พาณิชย์ 
กมธ.สาธารณสุข ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ทำการศึกษาเรื่องนี้และมีคำแนะนำออกมา หวังว่ารัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะ
ได้นำไปพิจารณาแกไ้ขโดยเร็วท่ีสดุ  
 

 

 


